



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร โทร. ๒๒๙๓๓ และ ๒๓๖๓๔

ที่ ๐๑/๓๐๗๗

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๐

เรื่อง รายงานการประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗ เขต
สาธารณรัฐเกาหลี

เรียน ท่านปลัดกระทรวงเกษตร

สิ่งที่ส่งมาควย รายงานการประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗ เขต
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๕๐ ชุด

ตามที่กระทรวงเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ.๐๒๐๔/๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

กราบเรียน อาณา นายกรัฐมนตรี ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนไทย จำนวน ๗ นาย โดยมีนายจำเนียร สารธนา
รองอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจ (ปัจจุบัน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ไปร่วมประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗ เขต
สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๘ และได้แจ้งว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุมจะพิจารณาถึงการจัดการประชุมครั้งที่หก ในปี ๒๕๑๐ ควบ โดยที่ยังมีอีกสองประเทศซึ่ง
ยังไม่เคยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่องนี้ คือ ประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่หกได้ ก็เป็นการสมควรที่ประเทศไทย
จะรับเป็นเจ้าภาพ ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตร ที่ สร.๐๕๐๑/๓๗๕๗
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๐๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๐ ลงมติเห็นชอบ
และอนุมัติ ก็รับหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ นั้น

ขอเสนอรายงานย่อการประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗
มาพร้อมกับหนังสือนี้ ๕๐ ชุด

ได้เสนอรายงานนี้ทางกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจ เพื่อเสนอกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ทราบควยแล้ว

โดยที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ใน
ตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗ คณะผู้แทนไทยจึงเสนอต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ครั้งที่หก ณ กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๑๐ และที่ประชุมได้ลงมติรับรอง จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี
ตั้งคณะกรรมการเตรียมงานขึ้นเพื่อพิจารณาเตรียมงานจัดประชุมสิ้นเข็มการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล
ครั้งที่หก ณ กรุงเทพฯ คณะกรรมการนี้ควรประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตร ผู้แทนกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานประมง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด และควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยพิจารณา การประชุมครั้งนี้
ควรกำหนดประมาณวันที่ ๗ ถึง ๒๐ ธันวาคม ปีนี้ เนื่องจากศาลาสันติธรรมจะว่างในระยะนั้น

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ขอมอบสมุดการประชุมสืบเชื้อการเกษตร
และสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๗ มาพร้อมกับหนังสือหนึ่งเล่ม ไก่มอบไว้ทางกองการเกษตรระหว่าง
ประเทศหนึ่งเล่มด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(ลงชื่อ) จำเนียร สาระนาค

(นายจำเนียร สาระนาค)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำเนาติดลูกต๋อง


๑๗ ธ.ค. ๖๐

(นายจำเนียร สาระนาค)

หัวหน้ากองกลาง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร